



Title :	มพล.พร้อมเปิดสอนภาษาจีนเต็มรูปแบบ “สำนักวิชาจีนวิทยา” คาถรับปี '54
Subject Heading 1 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 2 :	สำนักวิชาจีนวิทยา
Source :	นครเชียงราย, ปีที่ 22 ฉบับที่ 723 ปักข์แรกเดือนกุมภาพันธ์ 2554 หน้า 3
Date :	พ.ศ. 2554

มพล. พร้อมเปิดสอนภาษาจีนเต็มรูปแบบ “สำนักวิชาจีนวิทยา” คาถรับปี '54

มพล. พร้อมเปิด ‘สำนักวิชาจีนวิทยา’ ในปี 2554 ทุดจีนประจำไทย
รับสนับสนุน เตรียมกำลังคนรับการค้าไทยจีน ย้ำ “เชียงราย” เป็น
ยุทธศาสตร์สำคัญ

รศ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) เปิดเผย ถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ให้กับ นักศึกษาว่า นอกจากการพัฒนาให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 แล้ว เพื่อเป็นการรองรับโลกการค้าหรือการทำงานปัจจุบัน ที่ภาษาจีนมีความจำเป็น มากยิ่งขึ้น จึงต้องสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาจีน ให้เป็นภาษาที่ 3 ในปี 2554 นี้ มพล. พร้อมที่จะเปิด ‘สำนักวิชาจีนวิทยา’ จากฐานกำลังที่สำคัญคือ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ที่ได้รับการ สนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งการจัดตั้งสถาบันขงจื่อ พันธกิจหลักของศูนย์ฯ เพื่อการจัดการ เรียน การสอนภาษาจีน และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน ให้ประชาชนคนไทยได้มี โอกาสศึกษาและเข้าใจทั้งภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยผ่านหลักสูตรภา ยาจีน หลายหลักสูตรที่เปิดสอนขึ้นในมหาวิทยาลัย อีกทั้งมหาวิทยาลัย ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดหา ผู้สอนและอาสาสมัครสอนภาษาจีน ในการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ, หลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนภาคพิเศษปริญญาตรีใบที่ 2, หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทยและหลักสูตรศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

นอกจากนี้ มพล. ยังมีพันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัย หลายแห่งในประเทศจีนมีความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน คณาจารย์ นักศึกษา การเปิดหลักสูตรร่วมและการพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาจีนร่วมกัน เช่น Yunnan Normal University, Xiamen University, Oxbridge College (Kunming), Yunnan University of Finance Economics เป็นต้น

ด้าน ฯพณฯ ก่วนมู่ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา ไทย-จีน ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า กันอย่างเป็นสาระ

มากกว่าที่ผ่านมา มีการเพิ่มทุนมากขึ้นทุกปี อัตราการเติบโตด้านการค้าก็มากขึ้น ปี 1989 ระหว่างไทย-จีน มีปริมาณการค้าทั้งหมด 1,000 ล้านดอลลาร์ ปีถัดมาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป็น 2,000 ล้านดอลลาร์ ปี 2008 ยอดการค้าทะลุไปถึง 41,000 ล้านดอลลาร์ คิดอันดับ 11-12 ของโลก

สำหรับปี 2010 นับจากมกราคม-ตุลาคม ตัวเลขอยู่ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะการค้าระหว่างชายแดน จากท่าเรือ อ.เชียงแสน จ. เชียงราย และท่าเรือจิ่งหง มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ มีความก้าวหน้าอย่างมาก หนทางหนึ่งที่ไทยและจีน จะรับมือกับตัวเลขการค้าการลงทุน ที่เพิ่มขึ้นทุกวันนี้ด้วยการพัฒนากำลังคน สถานทูตจะดูแลบริการ การสอน ภาษาจีนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้การติดต่อสัมพันธ์กัน มากต่อไปยิ่งขึ้น.